

ฝ่าหลุนต้าฝ่า ฝึกกันทั่วโลก



จากเทือกเขาหิมาลัย ถึงทะเลสาบสุยอันฉันตรา
จากสองฝั่งแม่น้ำไนล์ ถึงรูปปั้นเทพีเสรีภาพ
จากเกาะกรีนแลนด์ทางเหนือสุดของโลก ถึงนิวซีแลนด์ทางใต้สุดของโลก
จากพื้นที่ราบสูงของอเมริกาใต้ ถึงสองฝั่งแม่น้ำคงคาของอินเดีย
ล้วนได้ยินเสียงดนตรีดีอันอ่อนโยนและไพเราะของฝ่าหลุนต้าฝ่า
ล้วนได้เห็นภาพการฝึกอย่างสงบสันติของผู้ฝึกฝ่าหลุนกง

ขอต้อนรับสู่ฝ่าหลุนต้าฝ่า

ฝ่าหลุนกง (ฝ่าหลุนต้าฝ่า) เป็นการบำเพ็ญหลักธรรมชั้นสูงของสายพุทธ อาจารย์หลี่หงจื้อเริ่มเผยแพร่ฝ่าหลุนต้าฝ่าสู่สาธารณชนในปี ค.ศ. 1992 โดยยึดหลัก “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” ประกอบกับท่าฝึก 5 ชุด ที่เรียนรู้ได้ง่าย ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงสามารถสัมผัสถึงผลที่อัศจรรย์ในการกำจัดโรคภัยไข้เจ็บและเสริมสร้างสุขภาพ รวมถึงจิตใจที่ผ่อนคลายและเข้มแข็ง ฝ่าหลุนต้าฝ่าเผยแพร่ไปทั่วประเทศจีนและทั่วโลกอย่างรวดเร็วจากการบอกต่อ ๆ กันถึงผลที่ได้รับจากการฝึก ขณะนี้มีผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ามากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก ใน 140 กว่าประเทศ ในปี 1998 กรมการกีฬาแห่งชาติของจีนได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากปักกิ่ง อู่ฮั่น ต้าเหลียน และกวางตุ้ง มาทำการสำรวจผู้ฝึกฝ่าหลุนกงจำนวน 35,000 คน 5 ครั้งด้วยกัน ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าการฝึกฝ่าหลุนกงมีประสิทธิภาพในการกำจัดโรคภัยและเสริมสร้างสุขภาพสูงถึง 98% รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้มอบรางวัล ค่ายยกย่อง และจดหมายชื่นชม รวมกว่า 3,600 รายการ ให้แก่ฝ่าหลุนต้าฝ่า



หนังสือเล่มหลักของฝ่าหลุนต้าฝ่าคือ “จ้วนฝ่าหลุน” ได้วางจำหน่ายในประเทศจีนเมื่อสิ้นปี 1994 จ้วนฝ่าหลุนเป็นหนึ่งในสิบของหนังสือที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดของจีนในปี 1996 ปัจจุบันมีการแปลจ้วนฝ่าหลุนเป็นภาษาต่าง ๆ 40 กว่าภาษา และจำหน่ายทั่วโลก จ้วนฝ่าหลุนเป็นหนังสือภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุด หนังสือของฝ่าหลุนต้าฝ่าสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก th.falundafa.org

ประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์

“หลังจากได้บำเพ็ญฝ่าหลุนต้าฝ่า เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในชีวิตผมทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและวิถีชีวิต ทางด้านสุขภาพผมหายจากโรคปวดศีรษะไมเกรน ซาคริ่งตัว (จากกระดูกสันหลังยุบ) ท่อปัสสาวะอักเสบ เนื้อร้ายบริเวณขาหนีบ ชีวิตครอบครัวเป็นสุข การงานดีขึ้น ไม่วิตกกังวลกับชีวิตในอนาคต ผมขอบอกจากประสบการณ์ตรงของผมว่า ฝ่าหลุนต้าฝ่าดีจริง ๆ ครับ” ทันตแพทย์อุทัย มหันต์ชาครพงศ์ ~*~*~*~*~*~*

เคยวน เริ่มฝึกฝ่าหลุนกงในปี 1997 ขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ในเยอรมนี ในชั้นเรียนวิชาจุลชีววิทยาที่เธอลงเรียน อาจารย์ให้นักศึกษาทำการทดลองวางมือบนอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อดูว่าจะมีเชื้อแบคทีเรียชนิดใดบนมือของนักศึกษาบ้าง ผลการทดลองของนักศึกษาส่วนใหญ่พบว่ามือเชื้อแบคทีเรียขึ้น แต่อาหารเลี้ยงเชื้อของเธอไม่มีเชื้อขึ้น เธอรู้สึกแปลกใจเพราะเธอไม่ได้ล้างมือก่อนทำการทดสอบ

ในชั้นเรียนต่อมา อาจารย์ให้ทดสอบเชื้อแบคทีเรียบนผิวของวัตถุ เคยวนทดสอบกับธนบัตรที่ติดตัวมาซึ่งทราบกันดีว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณมาก แต่เธอก็ประหลาดใจอีกครั้งที่ไม่พบเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อเช่นเดิม

ในการทดลองที่ 3 เคยวนทดลองเลี้ยงเชื้อที่ป้ายจากจมูกของเธอ และพบเชื้อ *Staphylococcus lugdunensis* ซึ่งแตกต่างจากเพื่อน ๆ ทำให้อาจารย์ตื่นเต้นมากเนื่องจากเป็นเชื้อที่ค้นพบใหม่ แม้จะเป็นเชื้อที่สามารถทำให้ติดเชื้อในคนได้รุนแรง แต่ก็เป็แบคทีเรียที่สามารถผลิตสารฆ่าเชื้อที่ฆ่าแบคทีเรียก่อโรคชนิดอื่นอย่างเช่น *Staphylococcus aureus* ได้

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นที่ทดสอบพลังงานด้านบวกที่ไหลเวียนในร่างกายของผู้ฝึกระหว่างทำสมาธิ เธอจึงคิดว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วหายได้จากการท้อง “ฝ่าหลุนต้าฝ่าท้าว เงินชั้นเหยียนท้าว” แก้วคำนี้น่าจะทำอะไรบางอย่างกับพลังงานในร่างกายที่สามารถฆ่าไวรัสได้

<https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/24/183378.html>

